

Tiên Lãng, ngày 28 tháng 9 năm 2023

QUY CHẾ

Hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh trường THCS Thị trấn Tiên Lãng năm học 2023 - 2024

Căn cứ điều lệ Ban đại diện Cha, mẹ học sinh ban hành kèm theo thông tư 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 11 năm 2011 của Bộ GD&ĐT về việc ban hành Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh;

Căn cứ vào tình hình hoạt động giáo dục năm học 2022-2023, kết quả phiên họp Ban đại diện cha mẹ học sinh của 29 lớp ngày 21/9/2023;

Trên cơ sở phương hướng hoạt động của trường THCS Thị Trấn Tiên Lãng trong năm học 2023 – 2024, Ban đại diện cha mẹ học sinh đề ra Quy chế hoạt động với những nội dung như sau:

PHẦN 1: VỀ QUY ĐỊNH CHUNG

I. NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA BAN ĐẠI DIỆN CM HS TRƯỜNG:

1. Nguyên tắc:

- Ban đại diện cha mẹ học sinh là một tập thể quần chúng tự nguyện, đại diện ý chí và quyền lợi của con em nhân dân trong khu vực.
- Ban đại diện cha mẹ học sinh trường được hội phụ huynh tín nhiệm giới thiệu và được bầu tại phiên họp đầu năm 2023- 2024.
- Ban đại diện cha mẹ học sinh hoạt động độc lập trên nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Dưới sự giám sát, chỉ đạo trực tiếp của cấp ủy, Ban giám hiệu nhà trường.

2. Trách nhiệm.

- Ban đại diện CMHS đứng đầu là Trưởng ban đại diện cha mẹ HS chịu trách nhiệm trước những việc làm của mình đối với toàn thể phụ huynh HS và lãnh đạo các cấp.
- Ban đại diện CM HS thường xuyên quán triệt và nắm vững đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, các Chỉ thị, Nghị quyết của các cấp để vận động toàn thể phụ huynh HS và nhân dân trong khu vực thực hiện.

II. QUYỀN LỢI VÀ NGHĨA VỤ:

1. Quyền lợi.

a. Tất cả học sinh nằm trong độ tuổi đến trường, được học tập văn hóa, được tu dưỡng về đạo đức, tác phong, được rèn luyện về thân thể, tạo điều kiện cho con em phát triển toàn diện.

b. Tất cả học sinh được chăm sóc và bảo vệ tốt theo luật đã định.

c. Tất cả phụ huynh, HS đều được thảo luận, đóng góp ý kiến, đề bạt của mình một cách dân chủ, lên thứ tự các cấp có thẩm quyền để được làm rõ các vấn đề cần thiết.

d. Mọi học sinh đạt tiêu chuẩn toàn diện và tham dự HSG cấp huyện, TP đều được Ban đại diện cha mẹ học sinh thưởng động viên.

e. Mọi học sinh nhà trường nếu gặp tai nạn rủi ro qua đời thì được ban đại diện có trách nhiệm thăm viếng.

2. Nghĩa vụ:

a. Tất cả mọi phụ huynh, HS phải thực hiện đầy đủ các quy định của nhà trường, khi đã có sự bàn bạc thống nhất thông qua cuộc họp như sách vở, đồ dùng học tập, áo quần đồng phục, phù hiệu, vệ sinh cá nhân...

b. Tất cả mọi phụ huynh, HS phải tạo điều kiện thuận lợi tốt nhất để con em học tập và rèn luyện như: Thời gian học tập ở nhà, lao động ở trường, có góc học tập đúng quy định, tham gia đầy đủ các hoạt động GD.

c. Phụ huynh và học sinh chấp hành tốt mọi nội quy, quy định của nhà trường.

III. NHIỆM VỤ CỦA BAN ĐẠI DIỆN CHA MẸ HỌC SINH:

1. Nhiệm vụ BDD cha mẹ học sinh trường:

a. Phối hợp với Hiệu trưởng tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm học và các hoạt động giáo dục theo nội dung được thống nhất tại cuộc họp đầu năm học của Ban đại diện cha mẹ học sinh trường; Luôn bám sát nhà trường để nắm bắt tình hình chuyển biến cụ thể của HS nhà trường trong việc học tập và rèn luyện.

b. Phối hợp với Hiệu trưởng hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chủ trương chính sách về giáo dục đối với cha mẹ học sinh nhằm nâng cao trách nhiệm chăm sóc, bảo vệ, giáo dục học sinh;

c. Phối hợp với Hiệu trưởng tổ chức giáo dục học sinh hạnh kiểm yếu tiếp tục rèn luyện trong dịp nghỉ hè ở địa phương;

d. Phối hợp với Hiệu trưởng giáo dục đạo đức cho học sinh; bồi dưỡng, khuyến khích học sinh giỏi, giúp đỡ học sinh yếu kém; giúp đỡ học sinh nghèo, học sinh khuyết tật và học sinh có hoàn cảnh khó khăn khác; vận động học sinh đó bỏ học trở lại tiếp tục đi học;

đ. Hướng dẫn về công tác tổ chức và hoạt động cho các Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp.

2. Nhiệm vụ trưởng ban đại diện các lớp:

a. Trưởng ban đại diện của lớp cùng giáo chủ nhiệm vận động phụ huynh cho con em đến trường đúng độ tuổi, đủ số lượng. Chú ý những trường hợp bỏ học, đặc biệt vào thời điểm đầu năm học.

b. Trưởng ban phải có danh sách lớp mình phụ trách để hàng quý, từng học kỳ nắm được kết quả học tập và rèn luyện của học sinh cá biệt để động viên uốn nắn kịp thời, phải nắm được số tiền mà học sinh đóng góp.

c. Vận động phụ huynh, học sinh làm tốt công tác giáo dục tại nhà.

d. Cùng nhà trường quan tâm, chăm sóc các hoạt động tập thể động viên kịp thời.

e. Liên kết với đoàn thanh niên, Hội đồng đội TT hoạt động công tác hè.

IV. CÁC QUY ĐỊNH CỦA BAN ĐẠI DIỆN :

1/ Sinh hoạt Ban đại diện:

+ Họp toàn thể phụ huynh: 3 lần /năm.

+ Họp Ban đại diện ít nhất 3 lần/ năm.

+ Họp thường trực ban: 2 tháng/ lần

+ Ngoài ra tùy theo tình hình thực tế của nhà trường, Ban đại diện có thể triệu tập hội nghị đột xuất.

2/ Thường trực Ban đại diện : 07 người

1- Ông Trần Văn Quảng: Trưởng ban đại diện CMHS lớp 8B2- Trưởng ban

2 - Ông Nguyễn Văn Khu: TB DD CMHS lớp 9A1 – Phó trưởng ban

3 - Ông Nguyễn Văn Thắng: TB đại diện CMHS lớp 6D4 - ủy viên

4 - Ông Ngô Văn Quân: TB đại diện CMHS lớp 8B6- Ủy viên

5 - Bà Phạm Hoàng Trà My: TB đại diện CMHS lớp 6D1- Ủy viên

6 - Ông Nguyễn Xuân Hùng: TB đại diện CMHS lớp 7C3- Ủy viên

7 - Ông Nguyễn Long Quý: TB đại diện CMHS lớp 9A4- Ủy viên

3/ Quy định giao ban với nhà trường:

+ Một kỳ có ít nhất 2 lần giao ban với nhà trường.

+ Nếu có công việc đột xuất BCH nhà trường cùng với Ban đại diện CMHS trao đổi bàn bạc thống nhất để giải quyết công việc.

PHẦN II. PHẦN KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA BDDCMHS.

+ Kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh trường được trích từ kinh phí hoạt động của các Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp: là phần đóng góp tự nguyện của phụ huynh được sử dụng vào việc tổ chức hoạt động của Ban đại diện

theo quy định theo điều lệ Ban đại diện. Qua thống nhất họp bàn từ cuộc họp PH các lớp, quỹ vận động của Ban đại diện các lớp trích về quỹ hoạt động ban đại diện trường. Thống nhất không vận động HS có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo.

+ Ban đại diện CMHS ủy quyền cho tài vụ nhà trường thu kinh phí và sử dụng theo quy chế. Ký duyệt chứng từ chi quỹ là giao cho Trưởng ban đại diện, có xác nhận của Hiệu trưởng nhà trường. Ban đại diện CMHS và nhà trường giám sát việc thu, chi của Hội.

+ Ban đại diện CMHS giao cho thường trực hội quyết định chi, theo yêu cầu công việc của nhà trường và Ban đại diện CMHS, được thông qua toàn thể phụ huynh bàn bạc thống nhất theo kế hoạch, được báo cáo và quyết toán qua các kỳ họp cuối năm học.

+ Sau khi bàn bạc thống nhất về chất liệu, mẫu mã đồng phục quy định giao cho phụ huynh phối hợp với giáo viên chủ nhiệm đảm bảo cho học sinh có đồng phục theo quy định.

+ Một nhiệm kỳ Ban đại diện kết hợp cùng nhà trường quyết toán quỹ và thông báo tới toàn thể Phụ huynh HS vào cuộc họp PH đầu năm học tiếp theo và trong Hội nghị Tổng kết của Ban chấp hành.

B. QUỸ HOẠT ĐỘNG BAN ĐẠI DIỆN CHA MẸ HỌC SINH:

I. Dự kiến quỹ Ban đại diện CMHS trường(trích từ quỹ lớp) :

+ Tổng số HS: 1216 HS Miễn, giảm: 60.

+ Số tiền dự kiến vận động : 121.500.000 đồng

II. Dự kiến chi trong năm:

***Dự kiến nội dung chi**

TT	Khoản mục dự kiến chi	Số tiền	Ghi chú
1	Tặng quà học sinh nghèo, hoàn cảnh khó khăn nhân dịp tết nguyên đán hoặc đầu năm học.	20.800.000	
2	Thưởng các tập thể xuất sắc trong các tháng, các đợt thi đua chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, trung thu, trải nghiệm...	25.500.000	
3	Hỗ trợ phương tiện đi lại cho HS tham gia các kỳ thi HSG các cấp.	15.000.000	
4	Hỗ trợ cho HS đột xuất bị ốm đau hiểm nghèo, tai nạn...	10.000.000	
5	Thưởng cho học sinh giỏi các cấp. Phần thưởng	25.800.000	

	cho học sinh giỏi, tiên tiến tổng kết năm học		
6	Chi hoạt động ban đại diện: Phối hợp nhà trường trong các hoạt động lớn như Khai giảng, HN viên chức, Sơ kết, tổng kết... Chi các kỳ họp, Hội nghị sơ kết, tổng kết của Ban chấp hành hội. Khen thưởng trong công tác của Ban đại diện	18.200.000	
7	Chi văn phòng phẩm: Sổ sách, bút, tài liệu, chi khác...	6.200.000	
Tổng cộng		121.500.000	

Bằng chữ: (Một trăm hai mươi một triệu, năm trăm nghìn đồng)./.

Quy chế này được thông qua Hội nghị Ban đại diện cha mẹ học sinh toàn trường ngày 28/9/2023 và có hiệu lực từ ngày thông qua.

Ban đại diện cha mẹ học sinh có trách nhiệm thông báo cụ thể cho toàn thể phụ huynh học sinh trong lớp và GVCN được biết để phối hợp thực hiện./.

**XÁC NHẬN NHÀ TRƯỜNG
HIỆU TRƯỞNG**

**BAN ĐẠI DIỆN CHA MẸ HỌC SINH
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Thị Nguyệt

Trần Văn Quảng

Tiên Lãng, ngày 28 tháng 9 năm 2023

KẾ HOẠCH
HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐẠI DIỆN CHA MẸ HỌC SINH
NĂM HỌC 2023 – 2024

Căn cứ Thông tư số 55/2011/TT-BGD&ĐT ngày 22/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Điều lệ hoạt động Ban Đại diện CMHS.

Căn cứ kết quả thực hiện Kế hoạch GD năm học 2022 - 2023 và Kế hoạch GD năm học 2023 – 2024 của trường THCS thị trấn TL.

Ban đại diện CMHS xây dựng Kế hoạch hoạt động của Ban đại diện CMHS năm học 2023 – 2024 như sau:

I. Nhiệm vụ chung

1. Cùng cố Ban đại diện cha mẹ học sinh các lớp và Ban đại diện cha mẹ học sinh toàn trường, cử Thường trực ban đại diện cha mẹ học sinh toàn trường để đưa hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh đi vào nề nếp theo qui định của điều lệ.

2. Tuyên truyền để các thành viên trong hội tích cực tham gia công tác của hội góp phần tích cực vào việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường, cùng với nhà trường thực hiện tốt nhiệm vụ mục tiêu năm học 2023-2024

3. Tiếp tục làm tốt hơn công tác tuyên truyền, vận động cha mẹ học sinh quan tâm hơn đến việc chăm sóc con cái, tham gia hội họp đầy đủ; phối hợp chặt chẽ hơn với nhà trường và GVCN trong việc chăm lo giáo dục các em;

4. Tiếp tục hỗ trợ để nhà trường làm tốt việc xây dựng, bảo vệ cảnh quan, môi trường sư phạm trong nhà trường nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của con em.

5. Thăm hỏi, động viên khen thưởng học sinh có thành tích xuất sắc và HS có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

II. Nhiệm vụ cụ thể:

1. Tổ chức tốt Hội nghị cha mẹ học sinh đầu năm, chọn cử các thành viên Thường trực Ban đại diện cha mẹ học sinh của trường đủ mạnh để hoạt động; xây dựng kế hoạch hoạt động sát hợp với yêu cầu, nguyện vọng của cha mẹ học sinh và tạo điều kiện để trường thực hiện tốt nhiệm vụ năm học. Đẩy mạnh hoạt động phối hợp giữa Thường trực Ban đại diện với lãnh đạo trường và Ban đại diện cha mẹ học sinh các lớp. Tổ chức họp toàn thể thành viên của Ban đại diện các lớp ít nhất 3 lần/ năm học.

2. Làm tốt việc tuyên truyền trong phụ huynh học sinh phương hướng nhiệm vụ năm học. Từ đó xây dựng tinh thần trách nhiệm và có những đóng góp tích cực trong công tác giáo dục của nhà trường.

3. Phối hợp với giáo viên chủ nhiệm tổ chức các hoạt động giáo dục học sinh; Tham gia giáo dục đạo đức cho học sinh; bồi dưỡng, khuyến khích học sinh giỏi, giúp đỡ học sinh yếu kém, vận động học sinh đã bỏ học trở lại tiếp tục học tập; giúp đỡ học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn.

4. Phối hợp với nhà trường giáo dục đạo đức cho học sinh; bồi dưỡng, khuyến khích học sinh giỏi, giúp đỡ học sinh yếu kém; giúp đỡ học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn; vận động học sinh đã bỏ học trở lại tiếp tục đi học; động viên cán bộ, giáo viên, nhân viên tích cực nâng cao chất lượng dạy học và giáo dục toàn diện.

5. Kịp thời phản ánh với trường các nguyện vọng, ý kiến của cha mẹ học sinh về các hoạt động của trường và cùng với nhà trường giải thích, giải quyết các kiến nghị chính đáng của cha mẹ học sinh. Tích cực hỗ trợ trường trong việc bồi dưỡng học sinh giỏi, khuyến học khuyến tài, phụ đạo học sinh yếu.

6. Vận động cha mẹ học sinh đóng góp quỹ hội phí; phối hợp với nhà trường động viên học sinh có thành tích đạt học sinh giỏi các cấp, giúp đỡ những học sinh có gia cảnh đặc biệt nhằm tạo điều kiện để các em học tập có kết quả cao, không bỏ học. Phối hợp với nhà trường tổ chức sơ kết học kỳ, tổng kết năm học và hỗ trợ kinh phí để khen thưởng cho học sinh đạt thành tích xuất sắc trong học tập và các hoạt động khác;

7. Thực hiện chi tiêu quỹ Ban đại diện theo đúng qui định của Điều lệ hội và được sự thống nhất trong Hội nghị ban đại diện cha mẹ học sinh các lớp.

8. Tăng cường hoạt động của nhóm Ban đại diện CMHS các khối lớp, phối hợp chặt chẽ nhà trường trong tổ chức các hoạt động học tập cho HS chính khóa cũng như ngoại khóa.

9. Hỗ trợ nhà trường trong các phong trào văn nghệ thể dục thể thao, các hoạt động ngoại khóa nhằm tăng cường giáo dục toàn diện cho học sinh. Hỗ trợ phong trào Đoàn đội, đặc biệt các hoạt động tham quan, sinh hoạt dã ngoại... để giáo dục truyền thống, giáo dục đạo đức, hướng nghiệp HS.

III. Xây dựng quỹ Ban đại diện CMHS

- Xây dựng, quản lý và sử dụng kinh phí của Ban đại diện đúng theo quy định của Điều lệ Ban Đại diện CMHS, đảm bảo nguyên tắc dân chủ, thực hiện báo cáo công khai tình hình thu chi và quyết toán kinh phí tại các cuộc họp CMHS.

- Quỹ vận động từ đóng góp của cha mẹ học sinh dự kiến hỗ trợ cho các hoạt động sau:

1. Hỗ trợ kêu gọi ủng hộ HS có nguy cơ bỏ học, HS khuyết tật, HS có hoàn cảnh khó khăn, tặng quà tết, dịp khai giảng cho HS nghèo.

2. Chi thưởng cho học sinh đạt giải huyện, TP trong năm học.

3. Chi hỗ trợ các hoạt động lớn cho học sinh trong năm(Tổ chức trung thu, 8/3, 22/12, 20/11... như mua lẵng hoa chúc mừng, nhiên liệu, quà tặng, giải thưởng...)

4. Chi tổ chức họp, HN sơ, tổng kết Ban đại diện trong năm(khánh tiết, tiếp khách, chia tay thành viên Ban chi hội, quà khen thưởng cho cá nhân có thành tích công tác hội...)

5. Thăm hỏi ốm đau của HS và bản thân Ban đại diện

6. Chi văn phòng phẩm BDD CMHS

7. Chi hoạt động khác.

IV- TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

- Ban đại diện Cha mẹ học sinh nhà trường (07 người), triển khai kế hoạch đến toàn thể CMHS các lớp.

- Ban đại diện CMHS các lớp căn cứ Kế hoạch của Ban đại diện CMHS nhà trường, phối hợp GVCN lớp xây dựng Kế hoạch hoạt động của ban đại diện CMHS lớp.

Trên đây là Kế hoạch hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh trường THCS thị trấn Tiên Lãng năm học 2023-2024./.

Nơi nhận:

- BGH trường (để báo cáo);
- Ban chấp hành ban đại diện (để thực hiện);
- Lưu VT.

TRƯỞNG BAN

Trần Văn Quảng

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN
HỌP BẦU BAN ĐẠI DIỆN CHA MẸ HỌC SINH
THẢO LUẬN THÔNG QUA QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN
NĂM HỌC 2022 - 2023

I. Thời gian, địa điểm.

- Thời gian: Hồi 15h ngày 22 tháng 8 năm 2022
- Địa Điểm: Tại Hội trường trường THCS Thị Trấn Tiên Lãng

II. Thành Phần.

- Ban giám hiệu nhà trường
- Trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh các lớp.
- Giáo viên chủ nhiệm 28 lớp.
- Chủ tọa: Bà Nguyễn Thị Nguyệt – Hiệu trưởng nhà trường
- Thư ký: Bà Hoàng Thị Phượng - Thư kí

III. Nội Dung.

1. Bầu Ban đại diện cha mẹ học sinh nhà trường

- 100 % thành viên tham gia thống nhất bầu :
- Ông Trần Văn Quảng: Trưởng ban đại diện CMHS lớp 7c2
- Ông Nguyễn Văn Khu: TB DD CMHS lớp 8b1
- Bà Vũ Thị Tinh: TB đại diện CMHS lớp 9a3
- Ông Ngô Văn Quân: TB đại diện CMHS lớp 7c6
- Bà Vũ Thị Tinh: TB đại diện CMHS lớp 7c3
- Ông Nguyễn Xuân Hùng: TB đại diện CMHS lớp 6D3
- Ông Nguyễn Long Quý: TB đại diện CMHS lớp 8b4

2. Thảo luận thống nhất các khoản đóng góp tự nguyện:

- Trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh thông qua các biên bản họp phụ huynh của các lớp, báo cáo nội dung của phụ huynh từng lớp. Trích % quỹ Ban đại diện CMHS các lớp về Ban đại diện CMHS nhà trường.

- Để phối hợp phục vụ tốt các hoạt động dạy và học của nhà trường. Ban đại diện CMHS họp bàn của phụ huynh các lớp, thống nhất thu, chi quỹ ban đại diện của phụ huynh như sau: (theo qui chế)

3. Thông qua quy chế hoạt động của ban đại diện:

- Ông Trần Văn Quảng - đưa ra dự thảo quy chế hoạt động của ban, các thành viên dự họp đóng góp ý kiến.

+ Về tổ chức: gồm 7 thành viên

+ Nhiệm vụ, phương hướng hoạt động của ban đại diện

+ Quy chế chi tiêu của ban đại diện

- Biểu quyết thông qua quy chế: nhất trí 100%

Trên đây là nội dung cuộc họp bầu ban đại diện cha mẹ học sinh, thảo luận thông qua quy chế của ban đại diện. Toàn bộ Chi hội trưởng các lớp, Ban giám hiệu, giáo viên chủ nhiệm các lớp có mặt đều nhất trí.

THƯ KÝ

TRƯỞNG BAN ĐDCMHS

HIỆU TRƯỞNG

Hoàng Thị Phượng

Trần Văn Quảng

Nguyễn Thị Nguyệt